

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Phong Thổ, ngày tháng 12 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 142/TB-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và công tác cấp thẻ BHYT năm 2024

- Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan huyện;
 - Phòng Lao động – TB&XH;
 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 - Bảo hiểm xã hội huyện;
 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 142/TB-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 (có Thông báo gửi kèm theo).

Nhằm tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện; đặc biệt là sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND) và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 75/2023/NĐ-CP), UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, ban, ngành liên quan

Tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, ưu việt của chính sách, từ đó nâng cao ý thức tự giác, chấp hành và tích cực tham gia BHXH, BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội huyện

Tập trung đẩy mạnh và xác định rõ công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND để phát triển bền vững người tham gia, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện.

Khẩn trương đơn đốc, tiếp nhận danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 100% mức đóng từ UBND các xã, thị trấn cung cấp đã được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, cấp thẻ BHYT kịp thời và chuyển lại cho UBND xã, xong **trước ngày 01/01/2024**.

Tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn mở các cuộc hội nghị, tọa đàm, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động tích cực tham gia BHYT.

Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Tăng cường đơn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm số nợ trên sổ tiền phải thu BHXH, BHYT thấp hơn chỉ tiêu được giao; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách. Kịp thời báo cáo UBND huyện tình hình các doanh nghiệp sau rà soát để có phương án xử lý.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thẩm định nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND; các đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT do các xã lập, chuyển đến BHXH huyện thực hiện in thẻ, đảm bảo đúng quy định của nhà nước.

Phối hợp các xã, thị trấn rà soát người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đảm bảo đầy đủ thông tin, kèm danh sách chi tiết gửi BHXH huyện làm căn cứ cấp thẻ BHYT, đồng thời phối hợp tuyên truyền mua thẻ BHYT theo mức giảm trừ quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

Đơn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc cấp phát thẻ BHYT cho người dân đúng, đủ, kịp thời. Tổng hợp, báo cáo số liệu thẻ đã in và cấp cho các xã, thị trấn theo quy định.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn các xã Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông và Thị Trấn: Thực hiện rà soát, lập danh sách học sinh được hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số

19/2023/NQ-HĐND nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, gửi cơ quan BHXH huyện để kịp thời cấp thẻ.

Tăng cường chỉ đạo các trường học còn lại nằm trên địa bàn các xã có điều kiện KTXH khó khăn, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn (được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT): Thực hiện rà soát, lập danh sách học sinh chưa có thẻ BHYT gửi UBND xã để kịp thời cấp thẻ.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ dữ liệu do các nhà trường, BHXH huyện chuyển đến: Tiếp tục rà soát dữ liệu, lập danh sách gửi phòng Lao động – TB&XH xác nhận và gửi về BHXH huyện để cấp thẻ BHYT. Đảm bảo các nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP được cấp thẻ BHYT kịp thời, nhất là các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 100% mức đóng.

Tiếp tục phối hợp thường xuyên với BHXH huyện trong công tác truyền thông chính sách BHYT đến tất cả các nhóm đối tượng bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp, bảo đảm mọi người dân đều nắm được đầy đủ thông tin về chính sách BHYT.

Rà soát thống kê, cập nhật đầy đủ số lượng người dân của địa phương đang sinh sống trên địa bàn và số người đi lao động ngoài tỉnh; xác định số người đã tham gia BHYT, chưa tham gia BHYT (*có mẫu biểu kèm theo*) nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đánh giá trung thực tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Yêu cầu rà soát xong và tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua cơ quan BHXH huyện) **trước ngày 28/12/2023**.

Khẩn trương lập danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định phê duyệt và gửi danh sách chi tiết kèm theo đến cơ quan BHXH huyện làm căn cứ cấp thẻ BHYT năm 2024 cho các nhóm đối tượng, thực hiện xong trước **ngày 28/12/2023**.

Căn cứ nội dung Công văn này, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND huyện (*qua Bảo hiểm xã hội huyện, số điện thoại: 0213.3896.335*) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim

